



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักงานเขตลาดกระบัง (ฝ่ายปกครอง โทร.๐ ๒๓๒๖ ๙๑๔๙ หรือโทร.๖๘๕๗ โทรสาร.๐ ๒๓๒๖ ๙๐๖๕)
ที่ กท ๕๓๐๑/๗๒๕๖ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔
เรื่อง ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร
ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานเขตลาดกระบัง ขอส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการคัดเลือก
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)
ระดับสำนักงานเขต มาเพื่อโปรดปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ส.ล.
(นายธนະลิตี เมธพันธ์เมือง)
ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
และลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก
เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่
๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น ซึ่งประกาศดังกล่าวมีข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้าง
กรุงเทพมหานครในสังกัดสมัครเข้ารับการคัดเลือกผ่านส่วนราชการในสังกัด และจากการเสนอชื่อจาก
ส่วนราชการในสังกัด รวมทั้งสิ้น จำนวน ๖ คน นั้น

ดังนั้น เพื่อความถูกต้องเหมาะสม ยุติธรรม และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตลาดกระบังจึงขอแจ้งรายชื่อผู้ได้รับการ
เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม จำนวน ๑ คน ดังนี้

กลุ่มที่ ๒ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ
ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน

๑. นางสาวอาภาพันธ์ อินทร์เปลี่ยน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โรงเรียนวัดบึงบัว สำนักงานเขตลาดกระบัง

ทั้งนี้ หากมีผู้ที่ประสงค์จะคัดค้านผู้มีรายชื่อในประกาศ ให้ทำเป็นหนังสือและลงชื่อ
ผู้คัดค้าน โดยระบุเหตุผลของการคัดค้านว่า ผู้มีรายชื่อดังกล่าวขาดคุณสมบัติ หรือประพฤติขัดกับหลักเกณฑ์
การพิจารณา ข้อใด อย่างไร โดยให้ยื่นคัดค้านต่อประธานกรรมการคัดเลือกฯ ของสำนักงานเขตลาดกระบัง
ภายใน ๕ วัน นับแต่วันที่มีการประกาศรายชื่อ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

S. N.

(นายธนະสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง)
ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง
ประธานกรรมการคัดเลือกฯ